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กรรมาธิการผูไ้ม่มาประชุม  ๗  คน  (ลาการประชมุ) 
 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)      
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องที่พิจารณา 

 

มาตรา ๒๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

                

    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๔๔๑,๓๗๔,๘๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 

    กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการเพ่ิมผลผลิตให้แก่สินค้าเป็นเรื่องที่ควร
เผยแพร่ให้กับประชาชนเพ่ือเข้าถึงการเพ่ิมผลผลิตให้แก่สินค้าดังกล่าว หน่วยงานมีแนวทางในการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้และแนวทางในการด าเนินการดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีผลต่อเศรษฐกิจ เช่น  
พันธุ์ข้าวที่ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์ข้าวเพราะสาเหตุจากการปนเปื้อนข้าวชนิดอื่น ขอให้มีการศึกษาวิจัยปรับปรุง
พันธุ์ข้าวดั้งเดิมให้แก่เกษตรกร 

- กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควรด าเนินการศึกษาวิจัย เพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร เช่น     
การเพิ่มน้ ายางในยางพาราหรือการเพ่ิมปริมาณปาล์มในผลปาล์มอันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการเพ่ิม
มูลค่าการผลิตได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการศึกษา วิจัย หรือไม่  
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- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝั่ง มีแนวทางในการน าเทคโนโลยีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์
มาใช้อย่างไร เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด มีการน าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการ
กับภาคส่วนที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยตรงหรอืไม่ ขอรายละเอียดการด าเนินการในโครงการดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการสร้างศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยนิวเคลียร์ที่องค์รักษ์ปัจจุบัน
ด าเนินการถึงขั้นตอนใด ศูนย์ดังกล่าวมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด มีการท าความเข้าใจกับประชาชนในท้องที่
ดังกล่าวหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแผนในการด าเนินการสร้างโรงหล่อเย็นโรงไฟฟ้ามีแผนใน         
การด าเนินการดังกล่าวอย่างไร จากปัญหาโรงไฟฟ้าที่นิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นระเบิดมีแผนในการศึกษาถึงแนวทางใน  
การป้องกันการระเบิดหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์กิจกรรมการฉาย
รังสีอาหารและผลไม้เพ่ือการส่งออก การด าเนินการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าจาก
ต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมศักยภาพการฉายรังสี  ผลิตผลการเกษตรเพ่ือการ
ส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค งบเงินอุดหนนุ โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครือ่งเรง่
อนุ ภ าค  งบประมาณทั้ ง สิ้ น  ๖๐๕ ,๓๐๐ ,๐๐๐  บาท  เป็ น งบผู ก พัน  ขอรั บจั ด สร ร ในปี  ๒๕๕๖                     
จ านวน ๑๒๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท เหตุใดต้องขอรับจัดสรรเป็นงบผูกพันหลายปี โครงการดังกล่าวด าเนินการแล้ว
ก่อให้เกิดประโยชนใด มีเป้าหมายในการด าเนินการกับบุคคลใด มีรายได้จากการด าเนินการมากน้อยเพียงใด มี
ความคุ้มค่าและมีความคุม้ทุนมากน้อยเพียงใด บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวมีการคิดค่าบริการมาก
น้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการบริการดา้นเทคโนโลยีนวิเคลียร์เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาประเทศ
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ มีโรงพยาบาลกี่แห่งที่เข้าถึงการให้การบริการด้านเทคโนโลยีดังกล่าว   
ขอข้อมูลเชิงสถิติและเชิงปริมาณถึงผลงานเกี่ยวกับการศึกษารังสีภายในประเทศเพ่ือให้ทราบว่าจุดใดในประเทศ
ไทยเป็นพื้นที่อันตราย 

 

       สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ๑๒๒,๙๘๔,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 

    กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า         
และการเกษตร (องค์การมหาชน)สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การบริหาร
จัดการน้ าอย่างแทจ้ริง การแก้ปัญหาน้ าหลาก หน่วยงานมีการเสนอแนะแนวทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการน้ าที่ปัจจุบันมีการท าคันกั้นน้ าเพ่ือ
ป้องกันน้ าท่วมกันจ านวนมาก การท าคันกั้นน้ าในทุกจังหวัดอาจท าให้การบริหารจัดการน้ าของภาครัฐประสบ
ปัญหา เนื่องจากไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีแนวทางในการศึกษาตลอดจน
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท ากั้นน้ าหรือไม่ ไม่ให้ขวางทางน้ าอย่างไร 

- จากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาหน่วยงานมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
มากน้อยเพียงใด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือไม่ 
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- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการพัฒนา  
ภูมิสารสนเทศน้ าระดับต าบล การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและจัดท าแผนที่ น้ าระดับต าบล จ านวน 
๑,๒๐๐ ต าบล เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่การด าเนินการในโครงการดังกล่าวมีแนวทางในการ
ด าเนินการอย่างไร การด าเนินการในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินการและต่อยอดการด าเนินการด าเนินงานร่วมกับ
เทศบาล/อบต. จ านวน ๕๐๐ ต าบล ด าเนินการในพื้นที่ใดบ้าง 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับน้ าท่วมน้ าแล้ง ๒๕ ลุ่มน้ า    
มีรายละเอียดในการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบอย่างไร การบริหารจัดการน้ าระดับภาคและระดับจังหวัด     
มีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร มีการกระจายพ้ืนที่ในการด าเนินการโดยค านึงถึงความจ าเป็นและเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ กรรมาธิการเห็นว่าควรท าการพัฒนาปรับปรุงลุ่มน้ าในภาคกลางที่เป็นพ้ืนที่ปลายน้ าเพ่ือให้
การผันน้ าลงทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันน้ าท่วมอย่างยั่นยืน หน่วยงานมีแผนและ
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการอย่างไร 

- กรรมาธิการเห็นว่างบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรรในแต่ละปีมีจ านวนที่น้อยลงในทุก ๆ ปี ทั้ง
ที่ภารกิจของหน่วยงานมีความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรน้ าเป็นอย่างมาก หน่วยงานมีปัญหาหรืออุปสรรคใด
ในการด าเนินการดังกล่าว จากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรน้ า
อย่างเป็นรูปธรรมขอข้อมูลเกี่ยวกับการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาของหน่วยงานไปใช้ในการบริหาร
จัดการน้ ามากน้อยเพียงใด มีการบูรณาการข้อมูลกับกรมชลประทานหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน เพ่ือน าไปสู่กา รปฏิบัติขอให้มี        
การเผยแพร่ไปยังประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงานควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงรายงานการวิจัยของ
หน่วยงาน 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนในแต่ละลุ่มน้ าโดย        
ขอรายละเอียดย้อนหลังถึงการศึกษาวิจัยสรุปผลการด าเนินการในปี ๒๕๕๖ มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไข  
น้ าท่วมอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับผลผลิต ฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร รายการค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การด าเนินการบริหารจัดการน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ดังกล่าวประชาชนได้
ประโยชน์ใดจาการด าเนินการขอรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับผลผลิต ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทุกจังหวัด 
(ยกเว้น กทม.) จ านวน ๒๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการเกษตรเหตุใดพื้นที่ด าเนินการ
จึงต้องยกเว้นกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครแล้วหรือไม่ มีการประสาน
ความร่วมมือกันอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้เป็นระบบไม่ให้มีน้ าท่วมหรือน้ าแล้งมีแนวทาง
ในการด าเนินการอย่างไร มีการบริหารจัดการน้ าร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ การด าเนินการมีความซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นหรือไม่  

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล SMS เตือนภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง
ในการด าเนินการอย่างไร ข้อมูลที่จัดส่งมีผลในทางปฏิบัติหรือไม่ 



 
๔ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ทั้งนี้ หน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณจากงบกลางและพระราชก าหนดเงินกู้มากน้อยเพียงใด 

 

หน่วยงานชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- กรณีที่แผ่นดินทรุด  อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
- ชี้แจงเรื่องคันกั้นน้ า แผนน้ าของจังหวัดนนทบุรี โดยนักวิชาการชุดเดียวกับนักวิชาการที่แก้ปัญหา

น้ าของประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการปรับเพิ่มเน้นเรื่องการระบายน้ ามากขึ้น 
- ชี้แจงเรื่องการน าข้อมูลในการบริหารจัดการน้ าไปใช้ โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ าและจัดสรรน้ า ซึ่งจะขอส่งส าเนาตัวอย่างบันทึกการวิเคราะห์ โดยข้อสรุปของ
รายงานจะส่งคณะรัฐมนตรีในทุกสัปดาห์ 

- ชี้แจงเรื่องแผนที่น้ าจังหวัด โดยในปีนี้จัดท า ๓๑ จังหวัด และในปี ๒๕๕๖ จ านวน ๒๖ จังหวัด ทั้งนี้ 
กรณีจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นจังหวัดที่มีปัญหามาก ทั้งฝั่งด้านเหนือของจังหวัดและฝั่งด้านใต้ของจังหวัด และมีการบุก
รุกพ้ืนที่ป่ามาก ซึ่งการแก้ปัญหาจ าเป็นต้องท าโครงการระดับประเทศ และคลองที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลา
กับทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ป่าบริเวณรอบทะเลน้อยก็มีปัญหาหนักและคลองชะอวด จะประสบปัญหาทุกครั้งที่มี
ฝนตก 

- ชี้แจงเรื่องสาเหตุที่มีการของบประมาณลดลง เนื่องจากงบลงทุนมีจ านวนที่น้อยลง ซึ่งปัจจุบันอยู่
ในช่วงของการใช้บุคลากรวิเคราะห์ การลงทุนจึงค่อนข้างน้อย และเหตุที่มีการของบประมาณเพียงแค่ ๑๒๒ ล้าน
บาท เนื่องจากไม่ต้องการเห็นงบประมาณซ้ าซ้อน จึงได้ของบของ กบอ. โดยจะชี้แจงตัวเลขต่อไป 

- ชี้แจงเรื่องการวิเคราะห์น้ าท่วมในปี ๒๕๕๔ ซึ่งได้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น เวิลด์แบงค์ องค์กรของ
รัฐบาลจีนมาท าการวิเคราะห์และรวบรวมข้อเท็จจริง โดยจะส่งส าเนาในภายหลัง ซึ่งในการใช้องค์กรภายนอกจะ
ท าให้การวิเคราะห์ความเห็นถูกต้องและเป็นกลางมากขึ้น 

- ชี้แจงเรื่องข้อมูลที่หน่วยงานอื่นน าไปใช้ ขอยกตัวอย่างกรณีวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลดการระบายน้ าของเขื่อนสิริกิติ์ 
ท าให้ระดับน้ าในแม่น้ าน่านลดลงและสามารถระบายน้ าออกจากกงไกรลาศ ภายใน ๑ วัน ท าให้ปัญหาน้ าท่วม
หายไป 

- ชี้แจงเรื่องสาเหตุที่ไม่จัดท าแผนที่น้ าระดับจังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานคร
มีส านักระบายน้ าซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับกรมดูแลในเร ื่องดังกล่าวอยู่แล้ว 

- ชี้แจงเรื่องงบประมาณในปี ๒๕๕๕ เป็นงบตามพระราชบัญญัติ จ านวน ๒๒๔.๖๔ ล้านบาท เป็น  
งบ กยน. จ านวน ๕๙๙.๘ ล้านบาท และงบที่อยู่ระหว่างด าเนินการขอ กบอ. ๑๓๙ ล้านบาท ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะ
ได้หรือไม่ 

- ชี้แจงเรื่องโครงการเสี่ยงภัยน้ าท่วมน้ าแล้ง ขณะนี้ปิดโครงการแล้ว ผลของโครงการน าไปใช้ในเรื่อง
ผลการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่าง ผลของโครงการน าไปใช้ในการเปลี่ยนแนวคิดในการแยกน้ าท่วมออกจาก
น้ าแล้ง  

- ชี้แจงเรื่องข้อมูลแผนที่น้ าระดับต าบลและระดับจังหวัดจะน าส่งให้กรรมาธิการต่อไป 
- ชี้แจงเรื่องการพัฒนาแก่งเสือเต้น ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งลุ่มแม่น้ ายม และบางส่วนต้องรื้อปรับ

โครงสร้างใหม่เพราะการมีฝายในพ้ืนที่ราบจึงท าให้เกิดน้ าท่วมในจังหวัดพิจิตร 



 
๕ 

- ชี้แจงเรื่องการพัฒนาระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติไม่ได้ของบประมาณในการติดตั้ง
เพ่ิมแต่เป็นงบประมาณในการบ ารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ 
ส่วนในการของบประมาณติดตั้งสถานีโทรมาตรเพ่ิมจะเป็นการของงบประมาณจาก กปร. และ กยน.  
 

             ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   ๔๑๕,๔๘๐,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ      
(องค์การมหาชน)สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเรื่องผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาและสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม และสร้างความสามารถด้านนวัตกรรม และอยากทราบว่าหน่วยงานมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างไร และเกิดผลในทางปฏิบัติจ านวนกี่โครงการและ
กรรมาธิการมีข้อห่วงใยในการบูรณาการนวัตกรรมเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป โดยเล็งเห็นว่าองค์
ความรู้ที่น าไปปฏิบัติไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าในอนาคต ๑๐ ปีข้างหน้า 
หน่วยงานจะมีการด าเนินงานด้านนวัตกรรมอย่างไรให้กับประชาชนโดยจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
กับประชาชนได้อย่างไรบ้าง 

- กรรมาธิการขอทราบว่าหน่วยงานมีเงินนอกงบประมาณหรือไม่ และน าไปใช้ในเรื่องใดบ้าง และ
ขอให้ชี้แจงผลการด าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ตามนโยบายรัฐบาลโดยด าเนินการความ
ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) อยากทราบว่าเม็ดพลาสติกชีวภาพสามารถผลิตใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ 
และขอให้ชี้แจงโครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใน “โครงการคูปองนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs” 

- กรรมาธิการขอทราบรายละเอียด โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ และโครงการนวตักรรมรายสาขาอตุสาหกรรมในธุรกิจชีวภาพและกรรมาธกิารได้สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม
แป้งพัฟจากแป้งข้าวเจ้าและคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ นอกจากนี้ ขอให้ชี้แจงถึงความเป็นนวัตกรรมของเตาเผา
ขยะเคลื่อนที่ด้วย 

- กรรมาธิการขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นในงบประมาณหมวดงบอุดหนุน รายการค่าก่อสร้าง
อาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Part) และสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ หลัง ตั้งงบประมาณ ๑๒๒,๖๘๖,๑๐๐ 
บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ จ านวน ๓๔,๒๓๕,๖๐๐ บาท อยากทราบว่าได้มีผลการเบิกจ่าย
ไปจ านวนเท่าใด  

- กรรมาธิการชี้แนะว่าหน่วยงานควรมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและควรมีทิศทางแห่งความส าเร็จที่แน่ชัด 
พร้อมกับควรมีนิยามอันแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างธุรกิจ
นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเชิงนวัตกรรม และควรตระหนักถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในภาคเศรษฐกิจพร้อม
กับค านึงถึงการใช้งบประมาณที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

              สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

    ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 

นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา   
                             นางสาวนภาพร  ก่อแกว้  ผู้สรุปผลการประชุม 

         นางสาวอนุสรา  เกื้อข า ผู้สรุปผลการประชุม 
                         นางสาววิภาณ ี สมประสงค์  ผูบ้ันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

         ส านักกรรมาธิการ  ๑ 


